

# กรุงเทพธุรกิจ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

## รางวัล‘ปปช.ปี7’ไร้องค์กรโปร่งใส

**กรุงเทพธุรกิจ • ป.ป.ช.พิจารณา** คัดเลือกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชน และนิติบุคคล เพื่อคัดเลือกรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ผลปรากฏว่าไม่มีองค์กร ได้รับรางวัล มีเพียง 24 หน่วยงาน ได้รับรางวัลชมเชย

ภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ เพื่อคัดเลือกรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 4 หมวด คือหมวดที่ 1 องค์กรปฏิบัติการและการแสดงออกอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการแก้ไขถ้ามีปัญหาหรือมีผลกระทบจากการดำเนินงาน องค์กรระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ สิทธิทางกฎหมาย และความคาดหวังของสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์ และ

รับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมวดที่ 2 องค์กรมีการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม, หมวดที่ 3 การปฏิบัติงานขององค์กรเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดที่ 4 องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งข้อมูลทักท้วงกรณีหน่วยงานใดมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 24 ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์คัดเลือกรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส

ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ, กรมบังคับคดี, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมอนามัย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท พุกกะเวียเรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน), บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัทหากทิพย์ จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์คัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส

ทั้งนี้ การคัดสรรดังกล่าว ป.ป.ช. ได้ออกหนังสือเชิญชวนทั้งภาครัฐและเอกชนนำเสนอผลงานในการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ความโปร่งใส เพื่อให้ ป.ป.ช.พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.-16 ส.ค. 2560 ทั้งองค์กรที่เคยได้รับรางวัล และยังไม่เคยได้รับรางวัล